



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สป. กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล โทร.๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓

ที่ มท ๐๒๐๒.๔/ว ๐๗๗๘

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)  
และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดการดังกล่าวรายละเอียดสามารถดูได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย [www.personnel.moi.go.th](http://www.personnel.moi.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.

เลขานุการฯ